

# ปชป.จี้นายกฯตัดสินใจ เปิดประเทศกระตุ้นศก.

นายกฯสั่งเดินหน้าอีอีซี ตปท.สนลงทุน เปิด  
3 โครงการลงทุนคืบหน้า ด้านหอการค้ากลาง  
จี้รัฐยึดหนี้-ลดดอกเบี้ย (อ่านต่อหน้า 8)

## ต่อจากหน้า 1

### กระตุ้นศก.

#### นายกฯสั่งเดินหน้าอีอีซีตปท.สนลงทุน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นาย  
คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ  
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ  
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)  
ครั้งที่ 4/2563 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ.  
เป็นประธาน ว่า การประชุมครั้งนี้ส่วนใหญ่  
เป็นการรายงานและติดตามความก้าวหน้าของ  
โครงการในพื้นที่อีอีซี ซึ่งนายกฯได้สั่งการให้ทุก  
ฝ่ายเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าหลังจากมีการ  
เปิดประเทศมีนักลงทุนต่างประเทศที่ต้องการ  
เข้าลงทุนในพื้นที่จะเริ่มทยอยเข้ามาดูงานใน

อีอีซีจำนวนมาก อาทิ ญี่ปุ่น เป็นต้น

“ยืนยันว่าแม้จะมีปัญหาโควิด-19 การเดิน  
หน้าของโครงการอีอีซีจะไม่ได้หยุดนิ่ง เพราะ  
เป็นเรื่องที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับนักลงทุนไว้  
แล้ว หลังจากนั้นไทยต้องแสดงความมุ่งมั่นให้  
นักลงทุนเห็นว่าในอนาคตไทยมีการลงทุนมูลค่า  
มหาศาล หรือประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท เบื้อง  
ต้นจึงได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ  
สร้างความร่วมมือเอกอัครราชทูต เจาะลึก  
ชวนนักลงทุนทั่วโลก เพื่อชักจูงนักลงทุนผ่าน  
การทำงานร่วมกับหน่วยงานของไทยในต่าง  
ประเทศ โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับสถาน  
เอกอัครราชทูตไทยในประเทศต่างๆ ที่มีกลุ่มนัก  
ลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย” นายคณิศกล่าว

นายคณิศกล่าวว่า การลงทุนในพื้นที่อีอีซี  
ปัจจุบันยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง และมีความคืบ  
หน้าหลายโครงการ เกิดการลงทุนจากงบบูรณา  
การเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โครงการสร้าง

พื้นฐานรัฐร่วมเอกชน (พีพีพี) และการออก  
บัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะ  
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีมูลค่า  
สูงถึง 1,582,698 ล้านบาท ณ เดือนกันยายน  
2563 แบ่งเป็นงบบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก หรือโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน  
67,687 ล้านบาท โครงการการลงทุนระหว่าง  
ปี 2561-2564 มูลค่า 50,757 ล้านบาท และ  
โครงการลงทุนในปี 2565-2567 มูลค่า 16,930  
ล้านบาท

### เปิด3โครงการลงทุนคืบหน้า

นายคณิศกล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ  
ร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน ได้ผู้ลงทุน 3 โครงการ  
ทำสัญญาแล้วรวม 527,603 ล้านบาท อาทิ  
โครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการท่าเรือ  
มาบตาพุด เป็นต้น โดยจะมีการลงทุนในปี 2563  
มูลค่า 2,565 ล้านบาท ในปี 2564 มูลค่า 55,783  
ล้านบาท และลงทุนตลอดระยะเวลาโครงการ  
469,255 ล้านบาท และการออกบัตรส่งเสริม  
การลงทุน โดย บีโอไอ ส่งเสริมการลงทุนให้  
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี ตั้งแต่ปี  
2560-มิถุนายน 2563 รวมเป็นมูลค่าการลงทุน  
987,408 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนของภาค  
เอกชนทั้งสิ้น

นายคณิศกล่าวต่อว่า ส่วนโครงการท่าเรือ  
แหลมฉบัง อยู่ระหว่างการเจรจาคาดว่าจะ  
สามารถนำเรื่องเข้าที่ประชุม กพอ.ได้ในกร

## เงินเฟ้อ ก.ย.63 สำรวจ3ข้อกังวล

**เดือนกันยายน** ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) **ลดลง 0.70%** เทียบ ก.ย.62

เงินเพื่อพื้นฐาน (หักหมวดอาหารสด และพลังงาน) **สูงขึ้น 0.25%** เทียบ ก.ย.62

เงินเพื่อทั่วไป รวม 9 เดือน **ลบ 0.99%** และเงินเพื่อพื้นฐาน **บวก 0.32%**

**สาเหตุ** สินค้าและบริการ ราคาสูงขึ้น 224 รายการ  
สินค้าและบริการ ราคาไม่เปลี่ยนแปลง 68 รายการ  
สินค้าและบริการ ราคาลดลง 130 รายการ

**สินค้าที่ราคาสูงขึ้น** อาทิ เนื้อสุกร ทูเรียน ต้นหอม กว๊านน้ำวัว  
ข้าวราดแกง (อาหารกลางวัน) เป็นต้น  
**สินค้าที่ราคาลดลง** อาทิ สินค้ากลุ่มเชื้อเพลิงพลังงาน  
ก๊าซหุงต้ม ข้าวสารเหนียว เป็นต้น

กลุ่มคนไปเที่ยว ก.ค.-ก.ย.

ร้อยละ 86.1  
ใช้จ่ายไม่เกิน  
1 หมื่นบาทต่อครั้ง

ร้อยละ 13.9  
ใช้จ่ายเกิน  
1 หมื่นบาทต่อครั้ง

กลุ่มคนไม่ไปเที่ยว ก.ค.-ก.ย.

ร้อยละ 85.2  
ประหยัดเงิน  
ไม่ออกไปไหน

ร้อยละ 14.8  
ไม่ทราบว่า  
จะไปที่ไหน

ที่มา : น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์

กราฟิกรวมมติชนรายวัน/Matchon Daily Graphic(06.10.2020)



ประชุมครั้งหน้า หรือประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ สำหรับแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ ประกอบด้วย 3 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1.โครงการท่าเรือบก (Dryport) โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ สกพอ. จะเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ โดยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านดำเนินการท่าเรือบกในเมืองสำคัญ อาทิ ฉงชิ่ง คุณหมิง ประเทศจีน และนาเตย หลวงพระบาง เวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นต้น ซึ่งจะเพิ่มปริมาณสินค้าเข้าท่าเรือแหลมฉบังได้ 2 ล้านตู้สินค้า (ที่อู่) ต่อปี

นายคณิตกล่าวต่อว่า 2.โครงการเชื่อมอ่าวไทยและอันดามัน หรือท่าเรือชุมพร ท่าเรือระนอง (แลนด์บริดจ์) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีโครงการจะพัฒนาท่าเรือน้ำลึก จังหวัดระนอง ให้เป็นท่าเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าเส้นทางเดินเรือในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ โดยการขนส่งผ่านท่าเรือระนอง จะลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เพราะไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา และมีแนวคิดจะพัฒนาท่าเรือน้ำลึกจังหวัดชุมพรเพิ่มเติม โดยจะพัฒนาระบบขนส่งสินค้าเพื่อเชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกทั้งสองแห่งด้วยรถไฟทางคู่และทางหลวงมอเตอร์เวย์ เพื่อเป็นสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยทะละอันดามันและอ่าวไทย

### อีอีซีไฟเขียวศึกษา'สะพานไทย'

นายคณิตกล่าวต่อว่า และ 3.โครงการสะพานไทย ที่จะเชื่อมโยงอีอีซีไปสู่อีสซี โดยการก่อสร้างทางรถยนต์มาตรฐาน 4 ช่องจราจรพร้อมไหล่ทางเชื่อมฝั่งตะวันตกและตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน เชื่อมชลบุรีและเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 80-100 กิโลเมตร สามารถประหยัดระยะเวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง โดยจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าระหว่างภาคใต้และท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งขณะนี้ประชุมอีอีซีได้เห็นชอบให้มีการศึกษาแล้ว เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการ 10-15 ปี จึงไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการศึกษาเบื้องต้น

นายคณิตกล่าวอีกว่า โดยทั้ง 3 โครงการที่ประชุม กพอ.ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) กำกับการบูรณาการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้กระทรวงคมนาคมและ สกพอ. ร่วมกันศึกษาโดยเน้นการร่วมลงทุนรัฐและเอกชน และการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อสร้าง

ประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศและประชาชน นอกจากนี้ ที่ประชุม กพอ.ยังได้รับทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อาทิ โครงสร้างพื้นฐานคืบหน้าต่อเนื่อง 3 โครงการได้เอกชนร่วมลงทุนพร้อมเริ่มดำเนินการแล้ว ได้แก่ 1.โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนคณะทำงานเร่งรัดโดยช่วงสุวรรณภูมิ-อุตะภา คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ ให้เอกชนดำเนินงานเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงดอนเมือง-พญาไท จะส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนดำเนินงานเดือนมกราคม 2565 ในส่วนงานแอร์พอร์ต เรลลิงก์ บริษัทเอกชนคู่สัญญา ได้เริ่มดำเนินการในช่วงระยะที่ 1 แล้ว คือการปรับปรุงคุณภาพบริการ และปรับปรุงความสามารถการเดินรถ 2.โครงการพัฒนาสนามบินอุตะภาและเมืองการบินภาคตะวันออก และ 3.โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3

### เงินเฟ้อ ก.ย. ยังติดลบ 0.70%

ที่กระทรวงพาณิชย์ น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกันยายน 2563 ลดลง 0.70% เทียบเดือนกันยายน 2562 ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (หักหมวดอาหารสดและพลังงาน) สูงขึ้น 0.25% เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากราคาสินค้าและบริการ ที่มีราคาสูงขึ้น 224 รายการ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่สินค้าราคาสูงขึ้น 128 รายการ ขณะที่สินค้าไม่เปลี่ยนแปลงราคา 68 รายการ ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงราคา 183 รายการ และอีก 130 รายการราคาลดลง สูงกว่าเดือนก่อนหน้าสินค้าราคาลดลง 111 รายการ สำหรับสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นในเดือนกันยายน อาทิ เนื้อสุกร ทูเรียน ต้นหอม กว๊านน้ำขาว ข้าวราดแกง (อาหารกลางวัน) เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่ราคาลดลง ในกลุ่มเชื้อเพลิงพลังงาน ก๊าซหุงต้ม ข้าวสารเหนียว เป็นต้น จึงทำให้เงินเฟ้อทั่วไปรวม 9 เดือน ลบ 0.99% และเงินเฟ้อพื้นฐาน บวก 0.32%

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า เงินเฟ้อในเดือนกันยายนเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ของปีนี้ แต่เป็นอัตราติดลบที่ลดลง และแนวโน้มเงินเฟ้อในไตรมาส 4/2563 จะติดลบลดลงเหลือ 0.34% ปัจจุบันที่มีผลต่อปลายปีนี้คือ ทิศทางราคาสินค้าเกษตรและอาหารสดสูงขึ้น โดยเฉพาะช่วง

เทศกาลกินเจ รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย และการท่องเที่ยวของภาครัฐ การเพิ่มวันหยุดยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และราคาน้ำมันยังไม่สูงขึ้น ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปี 2563 ในกรอบลบ 1.5% ถึงลบ 0.7% และค่ากลางอยู่ที่ลบ 1.1% บนสมมุติฐานจีดีพีลบ 8.6% ถึงลบ 7.6% ราคาน้ำมันดูไบ 35-45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยน 30.5-32.5%

### พณ.ยืนยันไทยไม่เจอภาวะเงินฝืด

“แม้เงินเฟ้อยังติดลบ แต่ติดลบในอัตราน้อยลง ยืนยันว่าไทยไม่เผชิญภาวะเงินฝืด ทางกลับกันสะท้อนว่ามุมมองต่อปัจจัยต่างๆ ดีขึ้น จากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนกันยายน ค่าดัชนีปรับเพิ่มอยู่ที่ 45.1 สูงสุดในรอบปี ซึ่งเป็นการเพิ่มจากความเชื่อมั่นต่อปัจจุบันและอนาคตดีขึ้น สะท้อนว่าประชาชนเริ่มมั่นใจต่อมาตรการที่รัฐออกมา เห็นว่าการเมืองไม่น่าจะรุนแรงและคลี่คลายลง แต่ค่าดัชนีก็ยังไม่ต่ำกว่าระดับปกติ 50 ซึ่งในการสำรวจประชาชน 40% ระบุว่าจะยังชะลอการใช้จ่าย และกังวลต่อปัญหาหนี้สิน จึงเป็นประเด็นท้าทายของรัฐที่จะออกมาตรการที่จะสร้างให้ประชาชนมั่นใจและใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดย 2 มาตรการรัฐคือ เพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 500 บาทต่อเดือน และโครงการคนละครึ่งที่รัฐเติมเงินใช้จ่าย 150 บาทกับผู้ใช้สิทธินั้นไม่มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อ แต่ช่วยในด้านกระตุ้นเศรษฐกิจ” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ในการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายน 2563 ถึงประเด็นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยว ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 พบว่าประชาชน 86% ระบุใช้จ่ายท่องเที่ยวไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อครั้ง มีเพียง 13% ใช้จ่ายเกิน 1 หมื่นบาทต่อครั้ง ส่วนการสำรวจกลุ่มที่ระบุไม่ไปเที่ยวมี 56% ระบุว่าต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย อีก 15% ระบุข้อมูลมาตรการหรือแพคเกจท่องเที่ยวไม่ชัดเจน และ 29% ต้องการพักผ่อนที่บ้าน ขณะที่ผลสำรวจประเด็นวางแผนใช้จ่ายและท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป พบว่า 47% ระบุไม่มีแผนเดินทางไปต่างจังหวัด อีก 40% ยังไม่แน่ใจ และ 11.7% เตรียมแผนเดินทางแล้ว

“ในการสำรวจพบว่าข้อกังวลประชาชนสูงสุด 40% เกรงว่าจะเกิดการระบาดของโควิด-19 รอบสอง อีก 17% วิตกรื่องราคาสินค้าแพงและค่าครองชีพสูง และ 14.4% มีปัญหาหนี้สูง ซึ่งผลจากการสำรวจนี้ เพื่อที่รัฐบาลจะได้



นำไปประมวลผลกับแนวทางหรือมาตรการที่ออกมาใช้ในการกระตุ้นใช้จ่ายหรือท่องเที่ยว ถือว่าเป็นประเด็นท้าทาย”

### หอการค้ากลางจี้รัฐยืดหนี้-ลดบ.

ว่าที่ ร.อ.จิตรี ศิริธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการประชุมหอการค้าภาคกลาง โดยที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาที่ภาคธุรกิจกำลังประสบจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทั่งต่อรายได้ธุรกิจลดลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การแก้ปัญหาไม่ตรงจุดของภาครัฐและล่าช้ากว่าควรเป็น และขาดแคลนแรงงาน

“ที่ประชุมแสดงความกังวลต่อปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่ส่วนหนึ่งเดินทางกลับประเทศก่อนการแพร่ระบาดของโควิดรุนแรง จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถเข้ามาได้เท่าเดิม เมื่อกิจกรรมและธุรกิจเปิดดำเนินการได้ตามปกติ ความต้องการแรงงานต่างด้าวจะกลับมาอีกครั้ง ขณะที่ประเทศติดชายแดนไทยยังมีการระบาดของโควิด จึงวิตกเรื่องการลักลอบของแรงงานต่างด้าวและอาจจะไม่สามารถควบคุมเรื่องการแพร่ระบาดได้ อย่างกลุ่มยะไข่ที่มีการเดินทางไกล 2,400 กิโลเมตรในหลายประเทศ จะลักลอบเข้ามาในหลายประเทศติดชายแดนไทย จึงได้ยื่นในกลุ่มธุรกิจว่าควรเพิ่มความระมัดระวังก่อนรับเข้าทำงาน และสนับสนุนการสร้างแรงงานจบใหม่ทั้งในประเทศ และผลักดันนักศึกษาไทยในต่างชาตินำเข้าสินค้าไทย แก้ปัญหาผู้บริหารไม่อาจเดินทางได้ในช่วงโควิดหรือเดินทางได้ลดลง” ว่าที่ ร.อ.จิตรีกล่าว

ว่าที่ ร.อ.จิตรีกล่าวว่า ในที่ประชุมยังเห็นพ้องจะเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ยืดชำระหนี้และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เช่นเดิมเคยจ่าย 7-8% ให้เหลือ 2-3% ในระยะเวลาหนึ่ง และเสนอให้ทบทวนและวางเป้าหมายว่าจะผลักดันอุตสาหกรรมใดหลังจากโควิดคลี่คลาย แม้ในธุรกิจเดิมเช่นการท่องเที่ยวก็ต้องดูว่าชีพพลายชนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอะไรที่ควรรักษาไว้ รัฐจะให้การสนับสนุนด้านสภาพคล่อง 70% จนกว่ายื่นได้ มันคง สนับสนุนงบด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงควรสั่งการให้การจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศมากที่สุดถึง 100% จากเดิมกำหนด 60%

### กรุงไทยลุยชุมชนรับสมัคร‘คนละครึ่ง’

“มีการเสนอให้รัฐบาลควรวางงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแก้ปัญหาได้ตรงจุด เช่น การดึงน้ำฝนตามธรรมชาติข้ามจังหวัดเพื่อนำไปจัดเก็บตามแก้มลิงต่างๆ ซึ่งยังติดปัญหาว่าต้องประกาศว่าเป็นพื้นที่แล้งหรือประสบภัยจึงจะสามารถโยกงบประมาณในการจัดการได้ เช่น หลายโครงการต้องการเครื่องสูบน้ำและจ่ายค่าน้ำมัน เพราะบางพื้นที่ฝนตกชุกแต่พื้นที่ใกล้กันเจอแล้ง ก็น่าจะมีการดึงน้ำส่วนต่างไปในพื้นที่แล้งได้” ว่าที่ ร.อ.จิตรีกล่าว และว่า ข้อเสนอดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด โดยจะรวบรวมปัญหาและข้อเสนอส่งไปยังคณะกรรมการหอการค้าเพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอจากภาคอื่นๆ จัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 5 ปีข้างหน้า และเข้าสู่การประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศประจำปี 2563 ในเดือนพฤศจิกายนนี้

ที่กระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่ง ขณะนี้พบว่า มีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ตามแหล่งชุมชน เพื่อรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมด้วย โดยในส่วนของความกังวลของร้านค้ารายย่อย เรื่องการคืนเงิน 50% ที่ร้านค้าจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

(อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 8

### กระตุ้นศก.

จำนวนเงินที่ประชาชนใช้จ่ายไปแล้ว 50% นั้นระบบได้กำหนดที่จะให้เงินสมทบคืนกลับให้ร้านค้าในวันรุ่งขึ้น หลังการพบจำนวนการใช้จ่ายจากประชาชนแน่นอน ซึ่งในด้านระบบการทำธุรกรรมโอนเงินสมทบให้ร้านค้าก็มีการเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว

### ร้านค้าย่อยลงทะเบียนแล้ว 1.7 แสนราย

“ทางด้านร้านค้าหาบเร่ แผงลอย หรือพ่อค้าแม่ตามตลาดนัด ที่ยังมีความกังวลเรื่องวิธีการลงทะเบียน หรือวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันดูเงินยืนยันว่าทางธนาคารกรุงไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่จากธนาคารลงไปช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย

ได้ดำเนินการมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือพ่อค้า แม่ค้า ตามตลาดนัดหรือในบริเวณพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่อาศัยหนาแน่น รวมถึงผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานให้มากที่สุด จึงมองว่าไม่น่าจะต้องมีความกังวลมากนัก” นายลวรณกล่าว นายลวรณกล่าวว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา มีร้านค้ารายย่อยสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วประมาณ 1.7 แสนราย ส่วนยอดจะเพิ่มมากขึ้นเท่าใด ยังต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมที่จะอัปเดตให้จากธนาคารกรุงไทยก่อน เนื่องจากจำนวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการจะปิดยอดทั้งหมดหลังปิดการลงทะเบียนในช่วงเวลา 23.00 น. ของทุกวัน และขณะนี้ตั้งแต่เปิดระบบรับลงทะเบียนร้านค้ามายังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ และคาดว่าจะสามารถปิดโครงการ

### ปชป.จี้‘บิ๊กตู่’กล้าเปิดประเทศ

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายปริชญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรค และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนางดรณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยนายปริชญ์กล่าวว่า แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศได้เริ่มคลี่คลายจากการบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุขของประเทศที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างดีจึงจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ แต่สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในประเทศกลับแย่ลง และจะไม่พลิกฟื้นหากไม่เร่งแก้ปัญหา ซึ่งท้ายที่สุดผู้ประกอบการรายย่อยจะพากันไปต่อไม่รอดโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ต้องพึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงมีข้อเสนอ 3 ประการเพื่อช่วยเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ คือ 1.เร่งเปิดประเทศ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจ โดยสามารถทำในรูปแบบจับคู่ธุรกิจกับบางประเทศเน้นประเทศที่มีความปลอดภัยจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 อาทิ จีนในบางมณฑล นิวซีแลนด์ หรือเวียดนาม เป็นต้น รวมทั้งรีบตัดสินใจให้มีการรับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้ามาและพิจารณาผลระยะเวลากักตัวให้เหลือเพียง 7 วัน แต่ให้อยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมของ ศบค. 2.เร่งให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ที่ยังมีความล่าช้าอยู่มากโดยเน้นการให้เพื่อการช่วยเหลือในระยะยาว เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มากกว่าการนำเงินไปแจกจ่ายเป็นครั้งคราว



และ 3.เร่งให้เกิดการจ้างงานในทุกภาคส่วน รวมถึงให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนในการเพิ่มการ สร้างศักยภาพในการแข่งขันและเสริมทักษะ สมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของ การจ้างงานในโลกปัจจุบัน ขอเรียกร้องให้นายก รัฐมนตรีกล้าตัดสินใจในการเปิดประเทศ โดย การใช้โอกาสทางด้านสาธารณสุขมาช่วยแก้ วิกฤตให้กับประเทศ ก่อนที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไปต่อไม่ได้ และจะพากันตายทั้งเป็นหาก รัฐไม่เร่งแก้ปัญหา

### พร้อมแล้วรบักลุ่มเอสทีวี.ค.นี้

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยความคืบหน้า แนวคิดการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ จำกัดว่า ต้องทำตามเงื่อนไข 3 ข้อ ได้แก่ 1.นัก ท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาต้องปฏิบัติตาม มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น 2.ต้อง เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับคนไทยที่เดิน ทางกลับเข้ามาในประเทศไทย และ 3.ต้องได้รับความยินยอมจากคนในชุมชนหรือพื้นที่ที่จะใช้ รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามา โดยต่าง ชาติที่จะเข้ามาต้องกักตัว 14 วัน ในโรงแรม ที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก ในกรุงเทพฯ (เอเอสทีวี) และในต่างจังหวัด (เอแอลเอสทีวี) ซึ่งขณะนี้มีโรงแรมที่เป็น เอเอสทีวีและเอแอลเอสทีวีอยู่ในหลายจังหวัด ประมาณ 80 แห่ง อาทิ กรุงเทพฯ นุริรัมย์ ภูเก็ต ปราชินบุรี และชลบุรี ซึ่งได้เตรียมความพร้อม รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามา นำร่องกลุ่มแรกภายในเดือนตุลาคมนี้ เบื้องต้น ประมาณ 200-300 คน ไม่เกิน 1,200 คนต่อ เดือน ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบการระบาดโควิด-19 (ศบค.) ได้ กำหนดไว้

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า การเปิดต้อนรับนัก ท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัด เป็นการทดลอง เปิดประเทศภายใต้วิซ่าพิเศษ หรือสเปเชียลวี ริสตีวีซ่า (เอสทีวี) โดยนักท่องเที่ยวสามารถอยู่ ในไทยได้นานถึง 3 เดือน และสามารถต่อวีซ่า ได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน หรือสามารถ อยู่ไทยได้นานถึง 9 เดือน หรือ 270 วัน ซึ่ง ก่อนเดินทางเข้ามา จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง และ ต้องทำประกันสุขภาพประกันโควิด-19 ตาม ข้อกำหนดของรัฐบาลไทย รวมไปถึงการแจ้ง ข้อมูลกับบริษัทผู้ประสานงานก่อนการเดินทาง อาทิ โปรแกรมการเดินทางและกำหนดการที่

จะอยู่ในไทย รวมถึงเข้ามาแล้วต้องตรวจหา เชื้อซ้ำอีกครั้ง ทำการกักตัว 14 วัน และต้อง ลงนามในหนังสือยินยอมยืนยันการปฏิบัติตาม ระเบียบที่รัฐบาลไทยกำหนด ซึ่งหากการเปิดรับ ต่างชาติในช่วงทดลองเป็นไปด้วยดี จะพิจารณา ขยายเข้าสู่ระยะที่ 2 และเข้าสู่การเปิดประเทศ อย่างจำกัดต่อไป

### บ.แห่ร่วมเวิร์คเคชั่นกระตุ้นเที่ยว

“การเปิดประเทศต้อนรับต่างชาติ ทำ ขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจขยับ แต่ต้องสร้างความ สมดุลให้กับมาตรการด้านสาธารณสุขด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมในภาคการ ท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยพึ่งพาดตลาดต่าง ประเทศในระดับสูง จึงต้องใช้กลยุทธ์ในรูป แบบปลาเร็ว เปิดประเทศทดลอง นำร่อง เพื่อ สร้างความมั่นใจ และหวังว่าในปี 2564 จะ สามารถเปิดรับต่างชาติได้ในจำนวนที่มากขึ้น ภายใต้อการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขได้ อย่างดี โดยขอให้มั่นใจว่า ททท.ไม่ได้เร่งรีบใน การเปิดรับต่างชาติ เพราะจะเน้นไปที่ประเทศ ความเสี่ยงต่ำ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ราย ใหม่ต่อเนื่อง 28 วัน ซึ่งจะไม่ทำให้ประเทศไทย มีความเสี่ยงในการกลับมาติดเชื้อโควิด-19 ระลอก 2 ในประเทศอย่างแน่นอน” นาย ยุทธศักดิ์กล่าว

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับโครงการ “เวิร์คเคชั่น ไทยแลนด์ ทำงานเที่ยวได้ รวมใจ ช่วยชาติ” ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ในการกระตุ้นการท่องเที่ยว ในประเทศ ผ่านกลุ่มคนที่ยังมีกำลังซื้อ ออก เดินทางท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมในประเทศ เพื่อให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวกลับมาฟื้น ตัว เพราะต้องยอมรับว่าหลายพื้นที่หรือหลาย จังหวัดในประเทศ บรรยากาศการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ธุรกิจ ยังไม่กลับมาเป็นปกติ โดย ททท.ต้องการสร้างเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพ สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของผู้ ประกอบการ สร้างความมั่นใจแก่นักท่อง เที่ยว รวมทั้งสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศที่ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เบื้องต้นมีบริษัท เข้าร่วมโครงการผ่านการซื้อแพคเกจท่องเที่ยว ในประเทศแล้วกว่า 84 ราย แบ่งเป็นทั้งหน่วย งาน องค์กร และบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย

### เล็งหรือปลดล็อกเราเที่ยวด้วย

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้ได้เชิญชวน บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ องค์กร

และหน่วยงาน เดินทางท่องเที่ยวผ่านเส้น ทางการท่องเที่ยว 5 ประเภท ได้แก่ ทำงาน แบบสุขภาพ สุขใจ ได้ตอบแทนสังคมรักษาสัน ติภาพแวดล้อม,ท่องเที่ยวไปกับความสนใจพิเศษที่ เลือกได้เอง ควบคุมการทำงาน,สร้างทีมเวิร์ก ด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน,พบปะหรือ แบบพิเศษ และเสนอส่วนลดพิเศษ รวมทั้งแพคเกจทัวร์อีกจำนวนมาก โดยเชื่อว่าโครงการนี้ จะ เป็นส่วนช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวในส่วนของ ตลาดไทยเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่า จะเกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศไม่ต่ำกว่า 80-100 ล้านคนครั้ง สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 400,000-500,000 ล้านบาท นอกจากนี้ หน่วย งานที่รวมใจช่วยสร้างชาติ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ จากวิกฤตโควิด-19 จะได้รับของรางวัล ใบรับรอง และโล่ประกาศเกียรติคุณจากนาย ก รัฐมนตรี ผ่านการสะสมคะแนนการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ รวมทั้งยังมีรางวัลสำหรับผู้ใ้ จ่ายมากที่สุด และการมอบของสมนาคุณต่างๆ ให้แก่องค์กรและนิติบุคคลที่ร่วมซื้อแพคเกจ ในโครงการอีกด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถลง ทะเบียนผ่านเว็บไซต์ [workationthailand.com](http://workationthailand.com)

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ในส่วนของการปรับ เร่งนโยบายโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ขณะนี้ได้หารือ ร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ (สศช.) ในการหารือถึงการปรับเงื่อนไข ของเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อให้มีความน่าสนใจ และกระตุ้นการท่องเที่ยวได้มากขึ้น แม้ในช่วง ที่ผ่านมา จำนวนห้องพักจะถูกผู้ลงทะเบียนใช้ สิทธิเที่ยวประมาณ 10,000 ห้องพักต่อวัน แต่ จำนวนห้องพักก็ยังเหลือสิทธิค่อนข้างเยอะ ทำให้ต้องกลับมาประเมินกำลังซื้อ และวิธีการ ดำเนินการ อาทิ ขั้นตอนการลงทะเบียนอาจ เข้าถึงคนบางกลุ่มได้ยาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูง วัย จึงต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ ให้ง่าย มากขึ้น อาทิ การปลดล็อกภูมิลาเนา ให้เที่ยว ในจังหวัดที่อยู่อาศัยได้ การจองล่วงหน้าได้เร็ว ขึ้นภายใน 1 วัน จากเดิม 3 วัน แต่ต้องหารือ ในเรื่องระบบเพิ่มเติมต่อไป